

Bầu cử Đặc biệt của Thành phố River Oaks

Đề xuất – Tái phân bổ Thuế Bán hàng & Thuế Tiêu dùng

Vào ngày 17 tháng 2 năm 2023, Hội đồng Thành phố đã phê chuẩn sắc lệnh yêu cầu tổ chức cuộc bầu cử đặc biệt nhằm mục đích đệ trình một đề xuất để cử tri thông qua hoặc từ chối vấn đề tái phân bổ thuế bán hàng và tiêu dùng, được thu cho Tập đoàn Phát triển Kinh tế vào Quỹ Doanh thu Chung.

Tại sao phải tổ chức cuộc bầu cử đặc biệt?

Cuộc bầu cử này nhằm mục đích tái phân bổ thuế bán hàng hiện được thu tại Thành phố River Oaks. Nếu đề xuất được chấp thuận, tổng thuế suất bán hàng được thu trong Thành phố sẽ không tăng lên, nhưng phân nửa thuế bán hàng thu cho Tập đoàn Phát triển Kinh tế sẽ giảm từ nửa xu xuống 0, và quỹ chung sẽ tăng từ một xu lên một xu rưỡi.

Cuộc bầu cử này không nhằm mục đích bãi bỏ Hội đồng hoặc Tập đoàn EDC, mà chỉ để cử tri xem xét có nên tái phân bổ thuế bán hàng thu cho Tập đoàn Phát triển Kinh tế vào quỹ chung hay không.

Cuộc bầu cử này không thay đổi nửa phần trăm (0,5 %) thuế mà Khu Kiểm soát và Phòng ngừa Tội phạm đang thu và bất kể kết quả bầu cử như thế nào thì tổng thuế suất bán hàng địa phương 2 % hiện được thu sẽ không thay đổi. Dù đề xuất được chấp thuận hay bị từ chối, tổng thuế suất bán hàng được thu trong Thành phố sẽ không thay đổi.

Thuế suất Bán hàng và Tiêu dùng của Thành phố River Oaks là bao nhiêu?

Thành phố River Oaks hiện đang áp dụng thuế suất bán hàng và tiêu dùng 8,25 %. Số tiền thuế đã thu được phân bổ như sau:

- Thuế bán hàng do tiểu bang áp đặt 6,25 %
- Quỹ Chung của Thành phố River Oaks 1,0 %
- Khu Kiểm soát & Phòng ngừa Tội phạm 0,5 %
- Tập đoàn Phát triển Kinh tế 0,5 %

Thuế Bán hàng của Tập đoàn Phát triển Kinh tế là gì và được sử dụng như thế nào?

Thuế Phát triển Kinh tế tạo ra khoảng 300.000 USD mỗi năm và chỉ được dùng để tài trợ cho các dự án, theo định nghĩa về thuật ngữ “dự án” trong Chương 505 của Bộ luật Chính quyền Địa phương Texas (“Đạo luật”). Các loại dự án bao gồm các chương trình khuyến khích phát triển kinh tế dành cho các doanh nghiệp hoặc ngành công nghiệp để mở rộng hoặc đặt trụ sở trong Thành phố hoặc các dự án liên quan đến các cơ sở giải trí hoặc cộng đồng. Quỹ chung cũng có thể tài trợ các dự án được xác định bởi Đạo luật.

Nội dung Lá phiếu là gì?

“bãi bỏ thuế bán hàng và tiêu dùng địa phương vì lợi ích của Tập đoàn Phát triển Kinh tế loại B tại River Oaks, áp dụng thuế bán hàng và tiêu dùng địa phương tại River Oaks ở mức một phẩy năm phần trăm (1 1/2 %).”

[] THUẬN

Nếu quý vị muốn nửa phần trăm (0,5 %) thuế bán hàng hiện được thu cho Tập đoàn Phát triển Kinh tế được chuyển vào quỹ chung, vui lòng bỏ phiếu THUẬN cho đề xuất này. Nếu cử tri thông qua đề xuất này, tổng thuế suất bán hàng sẽ không tăng lên. Nhưng Thuế Bán hàng và Tiêu dùng của Tập đoàn Phát triển Kinh tế sẽ giảm từ 0,5 % xuống 0 % và Quỹ Chung của Thành phố River Oaks sẽ tăng từ 1 % lên 1,5 %.

[] CHỐNG

Nếu quý vị muốn giữ nguyên thuế bán hàng của Tập đoàn Phát triển Kinh tế ở mức nửa phần trăm (0,5 %) như hiện tại, vui lòng bỏ phiếu CHỐNG cho đề xuất này. Nếu đề xuất không được thông qua, phân bổ thuế bán hàng hiện tại sẽ không thay đổi, tức là Tập đoàn Phát triển Kinh tế sẽ tiếp tục nhận 0,5 % thuế bán hàng và Quỹ Chung sẽ nhận 1 % như hiện tại.